



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๔๑๐

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ตามที่นายสุวิบูรณ์ ตันติพัลลูน อธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) มีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยล้านนา จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยล้านนาขึ้น เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์ของล้านนาในอดีตที่กำลังจะสูญหายให้คืนกลับมาสู่สังคมล้านนาปัจจุบัน โดยได้มอบหมายให้ นายอวยชัย วงศ์ธีรเมธ และทีมงานกลุ่มอัตลักษณ์ล้านนาเป็นผู้จัดทำโครงการ โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วย นั้น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมอัตลักษณ์ล้านนา และผู้จัดทำโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้สรุปผลการหารือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. ด้วยทางโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยล้านนา ประสงค์จะทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำ Logo ของมหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์ ซึ่งการเข้าร่วมประกวดดังกล่าวผู้จัดโครงการฯ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้พิจารณาแหล่งงบประมาณเอง

๒. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้ เนื่องจากน่านักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๒ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในช่วงเวลาดังกล่าว

๓. เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ดีและน่าสนใจ หากช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดโครงการฯ ได้ควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ในด้านอื่น ๆ ด้านใดได้บ้าง

ที่ประชุมจึงมีมติให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนำเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกับ Cluster พัฒนานักศึกษา และให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมดำเนินการทำหนังสือตอบไปยังผู้จัดทำโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ